



Kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

❖ **Lương Đức**

Xác định rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết kịp thời, đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh chú trọng và đã đạt được những kết quả ghi nhận, giúp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở Kế hoạch 04, ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 78 ngày 10-2-2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh

ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để quán triệt Nghị quyết và các văn bản có liên quan; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt Nghị quyết và triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và thiết thực.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định 04, ngày 20-8-2018 về kiểm điểm đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định 1.224, ngày 6-5-2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa các quy định và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của tổ chức, cơ quan, đơn vị; triển khai và hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống và cam kết bằng văn bản với

tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân tập trung sâu vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với 82 biểu hiện suy thoái đã được Ban Tổ chức Trung ương cụ thể hóa thuộc 3 nhóm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cam kết, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng; kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm trước để xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân. Đồng thời, việc gợi ý kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân thuộc diện quản lý được cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng



phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” ngày càng được chú trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy đã ban hành các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các văn bản, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33, ngày 3-1-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; thực hiện Chỉ thị 27, ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực... Các vụ án tham nhũng, lãng phí xảy ra trên địa bàn tỉnh được phát hiện, xử lý kịp thời, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ năm 2017 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, khởi tố 19 vụ, 38 bị can về hành vi tham nhũng, trong đó đã kết thúc điều tra 15 vụ, đề nghị truy tố 31 bị can. Tổng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng là

129.197.600.000 đồng, trong giai đoạn điều tra đã thu hồi được 68.987.000.000 đồng. Trong số bị can đã khởi tố, có 24 bị can là đảng viên.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, xử lý bãi bỏ, hủy bỏ và thu hồi các quyết định về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ không đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Qua kiểm tra, rà soát, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xử lý kiểm điểm, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn cho gần 600 cán bộ; thu hồi, hủy bỏ quyết định đối với 30 trường hợp.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh xác định là một nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp khi xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm

tra, giám sát hằng năm tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Từ năm 2016 đến nay, UBKT cấp ủy các cấp kiểm tra 31 tổ chức đảng, 39 đảng viên; giám sát 64 tổ chức đảng, 46 đảng viên; các cấp giám sát 32 tổ chức đảng và 43 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời chỉ rõ những ưu điểm để phát huy và hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh. Riêng trong nhiệm kỳ 2015-2020, qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật 3 tổ chức đảng và 20 đảng viên vi phạm về công tác cán bộ; qua đó, đã giúp các tổ chức đảng, người đứng đầu và bản thân cán bộ, đảng viên chủ động tự rà soát, khắc phục khuyết điểm, hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết



là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đề lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; theo dõi, nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; giáo dục và có hình thức xử lý nghiêm, thích hợp đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có quan điểm lệch lạc, sai trái. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, cải tiến cách thức tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị và đối tượng. Kịp thời và quyết liệt đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Giữ vững và thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Hai là, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề nổi cộm, bức xúc của tổ chức và nhân dân, chú ý đến tình hình an

ninh trật tự, đời sống của nhân dân. Chú trọng xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các khâu của công tác cán bộ như: Công tác tuyển dụng, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sắp xếp, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Ba là, nghiêm túc, mạnh dạn và nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, quy chế phối hợp, các quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ

tục, công khai, khách quan, dân chủ. Hằng năm, khi xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phải xác định nội dung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, góp phần tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần định hướng dư luận, ngăn chặn, giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh các biểu hiện vi phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. □